



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โทร.๐-๔๔๓๓-๐๑๐๕

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑ /

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทางด้านจริยธรรมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใส และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหนองบุญมาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการ ๓ป.๑ค (ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปรามและสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภาคีรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ โดยการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานใน EB๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย EB๒๑ กำหนดให้หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ นั้น

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โรงพยาบาลหนองบุญมาก จึงขอดำเนิน จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลหนองบุญมาก มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ตลอดจนแนวทางการใช้จริยธรรมจรรยา ข้าราชการพลเรือนและวินัยรวมทั้งมีจิตสำนึก ทศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันการปราบปรามและทุจริตในภาครัฐ ตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ และการป้องกันการหาประโยชน์จากการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจักได้ดำเนินการต่อไป

(นายชัยรัตน์ ทับทอง)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ขอ/ อนุมัติ

(นางสาวจงรัก สุวรรณรัตน์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก